

รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ

ครั้งที่ 5/2559

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.5 การกำหนดเจ้าภาพหลัก/ร่วมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้ C11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เลขานุการสำนักบรรณสารสนเทศแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งรายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2558 ตัวบ่งชี้ C11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มายังสำนักบรรณสารสนเทศในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก/ร่วม ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับสาขาวิชา และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.5

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.6 ข้อมูลผลการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน

สนับสนุนประจำปีการศึกษา 2558

เลขานุการสำนักบรรณสารสนเทศแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อชี้แจงระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นั้น มีประเด็น ดังนี้

1. แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 สำคัญเป็นเรื่องที่หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงาน และเตรียมรับการประเมิน ต้นเดือนตุลาคม 2559

2. แนวทางการรับประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน ในเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินการและผู้ประเมิน

3. ประเด็นที่มีการปรับปรุงในปีการศึกษา 2558 คือ มีการปรับเปลี่ยนลำดับของตัวบ่งชี้ และมีเพิ่มเติมในส่วนที่สำนักบรรณสารสนเทศเกี่ยวข้องคือ ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้ที่ 5 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ซึ่งมีข้อมูลหลักฐานที่จะต้องเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาในประเด็นของ “การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล”

4. รายละเอียดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

5. รูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.6

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 การเตรียมการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้ C11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประธานหารือที่ประชุมเรื่องแนวทางการเตรียมการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตัวบ่งชี้ C11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักบรรณสารสนเทศในฐานะเจ้าภาพหลัก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหาข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษา โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามที่ระบุไว้ในคำอธิบาย ตัวบ่งชี้ ในเบื้องต้นเสนอหารือที่ประชุมถึงความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ ข้อมูลจากสาขาวิชาในฐานะผู้เกี่ยวข้อง กับหลักสูตรการเรียนการสอนโดยตรงเป็นลำดับแรกก่อน

หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษาแจ้งเพิ่มเติมว่า ได้แจ้งชื่อ นางสาวพรทิพย์ สุวันทรัตน์ และนายพิชัย ชาฎา เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ตัวบ่งชี้ C11 ข้อมูล ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปยังสำนักงานเลขานุการ เพื่อจัดส่งให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบดังนี้

1. ให้ฝ่ายบริการสื่อการศึกษาประสานกับฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ ขอข้อมูล จำนวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่มเพื่อหาข้อมูลป้อนกลับร่วมกับ ผู้แทนหลักสูตรต่างๆ และผู้แทนจากสำนักวิชาการ
2. ให้มีการพิจารณาความจำเป็นที่ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศจะต้องร่วมเป็นผู้ประสานงานในการ จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังกล่าวของสำนักเพิ่มเติมหรือไม่ อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการ e-Library